

Tác hại kinh tế của biến đổi khí hậu : Hơn 3% GDP thế giới có thể mất đi mỗi năm

Tác Giả: Tráng Ngháa

Thứ Năm, 27 Tháng 9 Năm 2012 15:29

" Tác động đã vượt nhất của biến đổi khí hậu là tình trạng đói nghèo."



*Buái giái thiáu báo cáo Climate Vulnerability Monitor - án bán thá hai - ái hái Asia Society á New York ngày 26/09/ 2012.
REUTERS/Chip East*

Bián đái khái háu bát nguán tá sá hám náng trái đát đá c cho là có tác hại đáng kể, cá trên bình dián kinh tế .

Tác hại kinh tế của biến đổi khí hậu : Hơn 3% GDP thế giới có thể mất đi mỗi năm

Tác Giả: Träng Nghĩa

Thứ Năm, 27 Tháng 9 Năm 2012 15:29

Trong bản báo cáo công bố ngày 26/09/2012 tại New York, tổ chức nhân đạo quốc tế DARA và Diễn đàn các Nước dễ bị tổn thương vì Biến đổi khí hậu CVF (Climate Vulnerable Forum) – mà Việt Nam là một thành viên – báo động : Biến đổi khí hậu đang làm cho số người kinh tế thế giới mất đi 1,6% mỗi năm; nếu không nhanh chóng có biện pháp khắc phục, tổn thất sẽ tăng gấp đôi trong hai thập kỷ tới đây.

Bản phúc trình mang tên Climate Vulnerability Monitor, bản 2012 - thực hiện theo sự ủy nhiệm của 20 chính phủ - đã phác họa ra một tranh ảnh mảm mủ các thiệt hại phát sinh từ biến đổi khí hậu.

Báo cáo đã ghi nhận những “thiệt hại chết chóc đáng sợ cho xã hội con người và sự phát triển kinh tế hiện nay, đang ngày càng trầm trọng...”.

Tuy nhiên, theo công trình này, tình hình không đến nỗi tồi tệ, vì nếu các quốc gia các nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu, sẽ mang lại “lợi ích đáng kể về kinh tế cho thế giới, cho các nền kinh tế lớn cũng như cho các nước nghèo”.

Những phát hiện chính được nêu trong báo cáo của hai của DARA công bố - trực tiếp liên quan đến các tổn thất nhân mạng do biến đổi khí hậu gây nên.

Tác động đáng sợ của biến đổi khí hậu kéo theo nạn đói và bệnh tật, tình trạng ô nhiễm không khí và lượng khí thải CO2 quá lớn đang làm cho 5 triệu người chết mỗi năm. Nếu các quốc gia không làm gì, số người chết do những hậu quả của biến đổi khí hậu có nguy cơ lên đến 100 triệu vào năm 2030.

Thiệt hại cho GDP : Thế giới có thể mất 3,2%, Việt Nam 11%

Các thiệt hại kinh tế cũng rất to lớn. Theo các tác giả của báo cáo, “Việc các nước mất mát trong việc chi trả lợi ích hiện tại về biến đổi khí hậu đã làm cho kinh tế thế giới bị mất 1,6% Tổng sản phẩm GDP mỗi năm, tương đương với 1.200 tỷ đô la”.

Tác hại kinh tế của biến đổi khí hậu : Hơn 3% GDP thiệt hại có thể mất đi mỗi năm

Tác Giả: Tráng Ngháa

Thứ Năm, 27 Tháng 9 Năm 2012 15:29

Ngoài ra, “xu hướng nóng nhiệt độ và ô nhiễm vì lượng khí thải CO2 tăng vọt, sẽ làm cho thiệt hại kinh tế biến nhân đôi, lên đến mức 3,2% GDP của thế giới vào năm 2030.”

Bên phức trình cảnh báo : Cho dù các nước nghèo là thành phần phải chịu thiệt hại kinh tế nặng nề tính theo tổng giá trị GDP, các quốc gia lớn sẽ không tránh khỏi tai họa : “Trong không đầy 20 năm tới đây, Trung Quốc sẽ phải gánh chịu phần lớn thiệt hại tính hơn 1.200 triệu đô la. Nước kinh tế lớn có thể mất đi 2% GDP; nước Đức cũng bị thiệt hại trên 5% GDP”.

Riêng với Việt Nam, mất trong hai nước được tổ chức DARA tập trung khảo sát, toàn bộ thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu trong năm 2010 đã được ước lượng là tổng thiệt hại 5% GDP. Mức thiệt hại này sẽ tăng lên thành 11% GDP vào năm 2030.

Với thiệt hại nhân mạng, ô nhiễm do phát thải CO2, từ 50.000 người mỗi năm hiện tại, có nguy cơ tăng lên thành 60.000 vào khoảng năm 2030.

Nhìn chung, theo báo cáo, thiệt hại kinh tế đối với nhân loại như kể trên các kết luận, và trong bối cảnh đó, các chi phí cần bỏ ra hiện nay để giảm quy mô biến đổi khí hậu sẽ chi trả thêm vào đâu so với những thiệt hại do đó.

Theo ông Jeremy Hobbs, giám đốc điều hành cơ quan nghiên cứu Oxfam International, báo cáo của tổ chức DARA là “mất lợi ích như mọi người theo đó tác động đã mang lại của biến đổi khí hậu là tình trạng đói nghèo.”

Ông nói : “Các cái giá phải trả về mặt kinh tế và xã hội cho thái độ bất đồng về mặt chính trị đối với yêu cầu biến đổi khí hậu từ do hành động là không khi nào. Phía sau các số liệu thống kê là những câu chuyện về các gia đình và cộng đồng thiệt hại, mà biến đổi khí hậu có nghĩa là đưa trẻ em đi ngủ với đầy tiếng ồn.”

DARA là một tổ chức quốc tế được lập ra có uy tín, trụ sở tại Madrid (Tây Ban Nha). Tổ chức này chuyên tham mưu các hoạt động, chính sách của tổ chức nhân đạo trên thế giới, và tham vấn cho các chính phủ hay tổ chức quốc tế. DARA đã công bố báo cáo Climate Vulnerability Monitor lần đầu tiên vào năm 2010.